

ข่าวเลขที่ 74

1 กันยายน 2561

พาณิชย์เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพตลาดถนนคนเดินในเส้นทางสายวัฒนธรรม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) กรมการค้าภายใน จึงได้จัดทำ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพตลาดที่มีความพร้อมสู่การต่อยอดเชิงท่องเที่ยว เพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ขึ้น โดยจะส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงตลาดที่มีศักยภาพในการต่อยอดการค้าให้มีความพร้อมเป็นสถานที่รวบรวม และจำหน่ายสินค้าจากภาคการผลิตของคนในชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับในเชิงท่องเที่ยวให้สามารถเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวและประชาชนให้เกิดความต้องการไปท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในตลาด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อจากภายใน เชื่อมโยงสินค้าและผลผลิตให้ถึงตลาด ให้ผู้ผลิต ผู้ค้า มีที่ขายสินค้าโดยผสมผสานกับการนำเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีไทยในแต่ละชุมชน ควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน อันเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากภายใน ซึ่งจะเป็นฐานรากให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 กรมการค้าภายในได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดถนนคนเดินในเส้นทางสายวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร “ตลาดหน้าวัดพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับทราบว่าเรามีตลาดเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพสูง (Magnet Market) ที่จะแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต้ โดย “ถนนคนเดินในเส้นทางสายวัฒนธรรม” หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ เป็นศูนย์รวมของการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าที่บ่งบอกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่จะสามารถต่อยอดต่อไปได้อย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดถนนคนเดินในเส้นทางสายวัฒนธรรมในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาค ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาท่องเที่ยวตลาดถนนคนเดินในเส้นทางสายวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร “ตลาดหน้าวัดพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช และช่วยอุดหนุนสินค้าท้องถิ่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในของรัฐบาลประสบผลสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น